

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือน สิงหาคม)

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (งบ.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยเงิน)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															ม.พ.ค. ๐๑๑	ม.พ.ค. ๐๑๔	ยังไม่ส่ง		
๑๑	นางสาววิภา	รอดบางยาง	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ค.ศ.๑	ประชุม	การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ ๑๖ ภายใต้หัวข้อ "พัฒนากระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ นำความยุติธรรมสู่ประชาชน"	เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงาน ผลการศึกษาวิจัย และองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายหลักในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมทั้งเป็นเวทีในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน และสื่อมวลชน	ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี	๒ สิงหาคม ๒๕๖๑	๓ สิงหาคม ๒๕๖๑	๒ วัน	สำนักงานกิจการยุติธรรม	-	✓	-	-	-	-	-
๑๒	นางสาวณิชา	ศิริวิบูลย์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ค.ศ.๑	ประชุม	การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ ๑๖ ภายใต้หัวข้อ "พัฒนากระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ นำความยุติธรรมสู่ประชาชน"	เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงาน ผลการศึกษาวิจัย และองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายหลักในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมทั้งเป็นเวทีในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน และสื่อมวลชน	ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี	๒ สิงหาคม ๒๕๖๑	๓ สิงหาคม ๒๕๖๑	๒ วัน	สำนักงานกิจการยุติธรรม	-	✓	-	-	-	-	-
๑๓	นายพีร	คงคาทิพย์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ค.ศ.๒	ประชุม	การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ ๑๖ ภายใต้หัวข้อ "พัฒนากระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ นำความยุติธรรมสู่ประชาชน"	เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงาน ผลการศึกษาวิจัย และองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายหลักในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมทั้งเป็นเวทีในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน และสื่อมวลชน	ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี	๒ สิงหาคม ๒๕๖๑	๓ สิงหาคม ๒๕๖๑	๒ วัน	สำนักงานกิจการยุติธรรม	-	✓	-	-	-	-	-
๑๔	นางสุภาวี	กุลสิริรุ่งเรือง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ	ค.ศ.๓	ประชุม	การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ ๑๖ ภายใต้หัวข้อ "พัฒนากระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ นำความยุติธรรมสู่ประชาชน"	เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงาน ผลการศึกษาวิจัย และองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายหลักในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมทั้งเป็นเวทีในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน และสื่อมวลชน	ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี	๒ สิงหาคม ๒๕๖๑	๓ สิงหาคม ๒๕๖๑	๒ วัน	สำนักงานกิจการยุติธรรม	-	✓	-	-	-	-	-
๑๕	นายธีรพร	วิมลไพฑูริ	ผอ.	ค.ศ.	สัมมนา	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ควบคุมคดีอาชญากรรม	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและการดำเนินคดีอาชญากรรมที่กระทำโดยเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	ณ สถานที่ที่เห็นและพักนอน กองทัพบก สวนนงนุชพัทยา หมู่ที่ ๒ (โรงแรมซีพี) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๓ สิงหาคม ๒๕๖๑	๕ สิงหาคม ๒๕๖๑	๓ วัน	สำนักงานคดีอาชญากรรม สำนักงานอัยการสูงสุด	-	✓	-	-	-	-	-
๑๖	นางสาวศิริกัญญา	วิเวก	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ค.ศ.	สัมมนา	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ควบคุมคดีอาชญากรรม	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและการดำเนินคดีอาชญากรรมที่กระทำโดยเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	ณ สถานที่ที่เห็นและพักนอน กองทัพบก สวนนงนุชพัทยา หมู่ที่ ๒ (โรงแรมซีพี) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๓ สิงหาคม ๒๕๖๑	๕ สิงหาคม ๒๕๖๑	๓ วัน	สำนักงานคดีอาชญากรรม สำนักงานอัยการสูงสุด	-	✓	-	-	-	-	-
๑๗	นางวรรณวิมล	สนธิ์	นิติกรชำนาญการ	กม.	ฝึกอบรม	โครงการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ครั้งที่ ๔ (ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่)	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ทางยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมฯ และมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน รวมถึงให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพการตำรวจ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๗ สิงหาคม ๒๕๖๑	๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑	๔ วัน	กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	✓	✓	-	✓	-
๑๘	นางสาวทองเพ็ญ	บุญชูศักดิ์	นิติกรชำนาญการ	กม.	ฝึกอบรม	โครงการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ครั้งที่ ๔ (ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่)	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ทางยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมฯ และมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน รวมถึงให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพการตำรวจ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๗ สิงหาคม ๒๕๖๑	๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑	๔ วัน	กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	✓	✓	-	✓	-
๑๙	นายปกรณ์	สิงห์เพชร	นิติกรชำนาญการพิเศษ	ค.ศ.	ฝึกอบรม	โครงการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ครั้งที่ ๔ (ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่)	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ทางยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมฯ และมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน รวมถึงให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพการตำรวจ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๗ สิงหาคม ๒๕๖๑	๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑	๔ วัน	กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	✓	✓	-	✓	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือน สิงหาคม)

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันที่สิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (บาท.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ	
															ม.พ.ค. ๑๑๓	ม.พ.ค. ๑๑๔	ยังไม่ส่ง			
๖๐	นางศุภกาน	ชวลิตชัย	นิติกรชำนาญการ	กม.	สัมมนา	การสัมมนา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. กับ การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย	เพื่อเป็นการเผยแพร่หลักการและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. กับ การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ	ณ ห้อง Mandarin AB ชั้น ๓ โรงแรมแมนดาริน (สยาม) กรุงเทพฯ	๘ สิงหาคม ๒๕๖๓	๘ สิงหาคม ๒๕๖๓	๑ วัน	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	๒๕,๐๐๐ บาท	✓						
๖๑	นางสาวใจดีวิรัตน์	นฤเพศ	นิติกรปฏิบัติการ	กม.	สัมมนา	การสัมมนา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. กับ การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย	เพื่อเป็นการเผยแพร่หลักการและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. กับ การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ	ณ ห้อง Mandarin AB ชั้น ๓ โรงแรมแมนดาริน (สยาม) กรุงเทพฯ	๘ สิงหาคม ๒๕๖๓	๘ สิงหาคม ๒๕๖๓	๑ วัน	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา		✓						
๖๒	นายราชิอุสมิทธิ์	เวทอุดม	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	จก.	สัมมนา	การสัมมนาเรื่อง "การเสพติด ย้อนอดีตสู่อนาคต": "ปัญหาและทางออก" ("Back to the Future of Addiction": "Problems and Solutions")	เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการเสพติดในด้านต่าง ๆ ที่ยากเกินไป และกลายเป็นปัญหาของสังคมเช่นเดียวกับปัญหาสุขภาพจิตในปัจจุบัน	ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ABC โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เมอเทิลไฮเทลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ	๘ สิงหาคม ๒๕๖๓	๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓	๒ วัน	กระทรวงยุติธรรม		✓						
๖๓	นางสาวแสงเดือน	แสงปรางค์เจ้า	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	จก.	สัมมนา	การสัมมนาเรื่อง "การเสพติด ย้อนอดีตสู่อนาคต": "ปัญหาและทางออก" ("Back to the Future of Addiction": "Problems and Solutions")	เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการเสพติดในด้านต่าง ๆ ที่ยากเกินไป และกลายเป็นปัญหาของสังคมเช่นเดียวกับปัญหาสุขภาพจิตในปัจจุบัน	ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ABC โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เมอเทิลไฮเทลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ	๘ สิงหาคม ๒๕๖๓	๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓	๒ วัน	กระทรวงยุติธรรม		✓						
๖๔	นางสาวรมณีเกษมย์	ศรีสุวรรณ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	จก.	สัมมนา	การสัมมนาเรื่อง "การเสพติด ย้อนอดีตสู่อนาคต": "ปัญหาและทางออก" ("Back to the Future of Addiction": "Problems and Solutions")	เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการเสพติดในด้านต่าง ๆ ที่ยากเกินไป และกลายเป็นปัญหาของสังคมเช่นเดียวกับปัญหาสุขภาพจิตในปัจจุบัน	ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ABC โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เมอเทิลไฮเทลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ	๘ สิงหาคม ๒๕๖๓	๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓	๒ วัน	กระทรวงยุติธรรม		✓						
๖๕	นางสาวอริชญา	ทองศรี	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	จก.	สัมมนา	การสัมมนาเรื่อง "การเสพติด ย้อนอดีตสู่อนาคต": "ปัญหาและทางออก" ("Back to the Future of Addiction": "Problems and Solutions")	เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการเสพติดในด้านต่าง ๆ ที่ยากเกินไป และกลายเป็นปัญหาของสังคมเช่นเดียวกับปัญหาสุขภาพจิตในปัจจุบัน	ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ABC โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เมอเทิลไฮเทลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ	๘ สิงหาคม ๒๕๖๓	๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓	๒ วัน	กระทรวงยุติธรรม		✓						
๖๖	นางสาวรวาณีย์	เอกสิทธิ์ศักดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	คท.	อบรม	หลักสูตรการอบรมหาวิชาการในหัวข้อ "สหภาพยุโรปและภูมิภาคอื่นเปรียบเทียบ : ฟู ลีคเรื่องสหภาพยุโรป เราจะทำงานกับสหภาพยุโรปอย่างไร"	เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับภูมิภาคยุโรปให้เห็น คณาจารย์ นิติและนักศึกษารวมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาคธุรกิจ และหน่วยงานเอกชน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไป	ณ ห้อง ๘๐๓ อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พระราช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ	๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓	๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓	๑ วัน	ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		✓						
๖๗	นางสาววรรณมณี	วิจิตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	คท.	อบรม	หลักสูตรการอบรมหาวิชาการในหัวข้อ "สหภาพยุโรปและภูมิภาคอื่นเปรียบเทียบ : ฟู ลีคเรื่องสหภาพยุโรป เราจะทำงานกับสหภาพยุโรปอย่างไร"	เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับภูมิภาคยุโรปให้เห็น คณาจารย์ นิติและนักศึกษารวมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาคธุรกิจ และหน่วยงานเอกชน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไป	ณ ห้อง ๘๐๓ อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พระราช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ	๑๔ - ๑๕ และ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓	๑๔ - ๑๕ และ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓	๓ วัน	ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		✓						
๖๘	นายอนุชตรา	ทนต์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ	บส.	ประชุม	การประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีและสาขาของประเทศไทย อาเซียนและประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี)	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ระบบ และแนวทางการปฏิบัติคดี สิทธิ เพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์ ที่มีระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในระดับระหว่างประเทศ เพื่อนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาระบบการบังคับคดีล้มละลายของประเทศไทยต่อไป	ณ โรงแรม เดอะ ภูเก็ต กรุงเทพมหานคร	๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓	๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓	๓ วัน	กรมบังคับคดี		✓						
๖๙	นายสุวิจิตร	ธรรมาชัยพันธ์	ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ	กส.	ฝึกอบรม	โครงการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ง. ครั้งที่ ๒ (กำกับและตรวจสอบ)	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และมีทักษะที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน รวมถึงให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ณ โรงแรมเดอะวัน ทาวเวอร์ ถนนพระราม ๖ กรุงเทพมหานคร	๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓	๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓	๒ วัน	กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ง.		✓	✓	✓			✓	
๗๐	นางธิษณ์	อุทัยพันธ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ	กส.	ฝึกอบรม	โครงการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ง. ครั้งที่ ๒ (กำกับและตรวจสอบ)	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และมีทักษะที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน รวมถึงให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ณ โรงแรมเดอะวัน ทาวเวอร์ ถนนพระราม ๖ กรุงเทพมหานคร	๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓	๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓	๒ วัน	กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ง.		✓	✓	✓			✓	

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือน สิงหาคม)

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภท หลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุด การอบรม	รวม ระยะเวลา อบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (บาท.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงาน ผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตร เข้า หลักสูตร	หมายเหตุ
															ม.พ.ค. ๖๑	ม.พ.ค. ๖๑	ยังไม่ส่ง		
๑๓๓	นางสาวมาวาทิภรณ์	ม่วงมี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	นย.	อบรม	การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างรายงาน Business Intelligence (BI) ด้วยโปรแกรม Tableau กับข้อมูลในระบบ NRAMS สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน"	เพื่อให้ผู้ประสานงานหน่วยงานเรียนรู้การสร้างรายงาน Business Intelligence (BI) ด้วยโปรแกรม Tableau กับ ข้อมูลในระบบ NRAMS เรียนรู้ระบบรายงานข้อมูลจากระบบ NRAMS มาวิเคราะห์ และออกรายงานผลสถิติ ใน การนำเสนอผู้บริหารหน่วยงาน รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร ๖๓ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)	๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑	๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑	๒ วัน	สำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ (วช.)	-	✓	-	-	-	-	-
๑๓๒	นางนิน	รัตนศัพท์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญ การพิเศษ	ศท.	ฝึกอบรม	โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐภายใต้การปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล "หลักสูตรการสร้างความรู้เชิงเกี่ยวกับ Big Data สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ"	เพื่อตระหนักในความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เข้าใจ และยกระดับความรู้ด้านการประยุกต์ใช้ Big Data ใน บริบทการทำงาน รวมถึงผลักดันให้เกิดการบูรณาการ การทำงานร่วมกัน อันเป็นผลที่สามารถช่วยเพิ่มขีด ความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่ม มากขึ้น อีกทั้งเพื่อสร้างทักษะการคิดเชิงระบบ และมีความรู้ความเข้าใจในการนำ Big Data ไปใช้ในการทำงาน ของภาครัฐ	ณ โรงแรมอวานี เอเซียริม ฮอน เทรพวูทีคโฮเทล กรุงเทพมหานคร	๒๒ , ๒๔ สิงหาคม และ ๕ กันยายน ๒๕๖๑	๒๒ , ๒๔ สิงหาคม และ ๕ กันยายน ๒๕๖๑	๓ วัน	สำนักงานพัฒนาธุรกิจ ดิจิทัล	-	✓	✓	-	✓	-	-
๑๓๑	นายวริทธิ์	น้อยเกิด	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	ศท.	ฝึกอบรม	โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐภายใต้การปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล "หลักสูตรการสร้างความรู้เชิงเกี่ยวกับ Big Data สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ"	เพื่อตระหนักในความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เข้าใจ และยกระดับความรู้ด้านการประยุกต์ใช้ Big Data ใน บริบทการทำงาน รวมถึงผลักดันให้เกิดการบูรณาการ การทำงานร่วมกัน อันเป็นผลที่สามารถช่วยเพิ่มขีด ความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่ม มากขึ้น อีกทั้งเพื่อสร้างทักษะการคิดเชิงระบบ และมีความรู้ความเข้าใจในการนำ Big Data ไปใช้ในการทำงาน ของภาครัฐ	ณ โรงแรมอวานี เอเซียริม ฮอน เทรพวูทีคโฮเทล กรุงเทพมหานคร	๒๒ , ๒๔ สิงหาคม และ ๕ กันยายน ๒๕๖๑	๒๒ , ๒๔ สิงหาคม และ ๕ กันยายน ๒๕๖๑	๓ วัน	สำนักงานพัฒนาธุรกิจ ดิจิทัล	-	✓	✓	-	✓	-	-
๑๓๔	นายวิศว์จุ	ชูวหษ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	ศท.	ฝึกอบรม	โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐภายใต้การปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล "หลักสูตรการสร้างความรู้เชิงเกี่ยวกับ Big Data สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ"	เพื่อตระหนักในความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เข้าใจ และยกระดับความรู้ด้านการประยุกต์ใช้ Big Data ใน บริบทการทำงาน รวมถึงผลักดันให้เกิดการบูรณาการ การทำงานร่วมกัน อันเป็นผลที่สามารถช่วยเพิ่มขีด ความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่ม มากขึ้น อีกทั้งเพื่อสร้างทักษะการคิดเชิงระบบ และมีความรู้ความเข้าใจในการนำ Big Data ไปใช้ในการทำงาน ของภาครัฐ	ณ โรงแรมอวานี เอเซียริม ฮอน เทรพวูทีคโฮเทล กรุงเทพมหานคร	๒๒ , ๒๔ สิงหาคม และ ๕ กันยายน ๒๕๖๑	๒๒ , ๒๔ สิงหาคม และ ๕ กันยายน ๒๕๖๑	๓ วัน	สำนักงานพัฒนาธุรกิจ ดิจิทัล	-	✓	✓	-	✓	-	-
๑๓๕	นายภูวิฑ์	วรจิตติ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ศท.๓	ศึกษา อบรม	หลักสูตรผู้นำรุ่นใหม่ในระบบประชาธิปไตย รุ่นที่ ๔	เพื่อเป็นพนะ "ผู้นำรุ่นใหม่" จากภาคการเมือง ภาคการ การประชาชน และภาคเอกชน โดยเน้นการเรียนรู้และ ปฏิบัติเพื่อให้เกิดแนวคิด ทักษะคิด ค่านิยม และพฤติกรรม ประชาธิปไตย ในการปฏิบัติหน้าที่ในสังคมไทยอย่างมี ประสิทธิภาพ	ณ ห้องฝึกอบรม สถาบัน พระปกเกล้า และต่างจังหวัด	สิงหาคม ๒๕๖๑	มีนาคม ๒๕๖๒	๗ เดือน (๖๐วัน เท้า)	สถาบันพระปกเกล้า	-	✓	✓	✓	-	✓	-

สรุปผลการส่งผลการฝึกอบรม ประจำปี สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือน สิงหาคม)

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นอ.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักสูตร	หมายเหตุ	
															น.พ.ศ. ๐๐๓	น.พ.ศ. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง			
๓๓๖	นายรุ่งโรจน์	บุญไผ่	ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบการกระทำผิดทางเทคโนโลยี	ศท.	ประชุมสัมมนา	จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง สถานการณ์ กฎหมาย และอาชญากรรมเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล Bitcoin ในประเทศไทย	เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และศักยภาพในการดำเนินคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ (สกุลเงินดิจิทัล Bitcoin) และมาตรการกำกับดูแล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมประมวลสถานการณ์ พฤติกรรมการกระทำผิดเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล Bitcoin ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ตลอดจนแนวโน้มที่คาดว่า จะมีและเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการดำเนินคดีอาชญากรรมและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม และเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ (สกุลเงินดิจิทัล Bitcoin) แผนเพื่อให้นักงานอัยการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องแกรนด์ริชชา ชั้น ๕ อาคารธารทิพย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร	๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓	๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓	๓ วัน	สำนักงานอัยการสูงสุด		✓						
๓๓๗	นายวร.เดช	เสียดำ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	ศท.	อบรม	โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐	เพื่อรับมือภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ รูปแบบระบบการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ เป็นรูปแบบการโจมตีสถานการณ์จำลอง เพื่อให้บุคลากรด้านไอทีขององค์กรมีความรู้ทักษะ เพื่อรับมือต่อภัยคุกคามทางระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง	ณ โรงแรม มารีนี เบสส์ พัทยา จังหวัดชลบุรี	๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓	๕ วัน	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		✓						
๓๓๘	นางสาววิศุภพร	รองสวัสดิ์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ศค.๓	ฝึกอบรม	การฝึกอบรม Table Top Exercise (TTX) สำหรับผู้บริหาร	เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน และการคุ้มครองสิทธิในภาคแรงงานของไทย ให้กับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในฝ่ายนักภายในและภายนอกทางทะเล และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายในเขตพื้นที่จังหวัดชายทะเล	ณ โรงแรม The Serenity Hua Hin By D Varee ตำบลห้วยหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓	๓ วัน	กรมยุทธการทางเรือ		✓						
๓๓๙	นายเศสศักดิ์	ป่องสีดา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	ศท.	สัมมนา	การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง อีตลักษ์นักบุคคลกับกระบวนการยุติธรรมไทยและความมั่นคงของชาติ	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอีตลักษ์นักบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไทยและความมั่นคงของชาติ และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสื่อมวลชน ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับการพัฒนางานอีตลักษ์นักบุคคลของประเทศไทย	ณ ห้องจางูย์กัซ ๕ . ๖ (ชั้น ๕) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓	๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓	๑ วัน	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม		✓	✓				✓	
๓๔๐	พันตำรวจโท พรหมพันธ์	พิศัญญา	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ชก.	สัมมนา	การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง อีตลักษ์นักบุคคลกับกระบวนการยุติธรรมไทยและความมั่นคงของชาติ	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอีตลักษ์นักบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไทยและความมั่นคงของชาติ และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสื่อมวลชน ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับการพัฒนางานอีตลักษ์นักบุคคลของประเทศไทย	ณ ห้องจางูย์กัซ ๕ . ๖ (ชั้น ๕) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓	๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓	๑ วัน	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม		✓	✓				✓	
๓๔๑	นางสาวใจดีวรรณ	บุญเทพ	นิติกรปฏิบัติการ	กม.	สัมมนา	งานสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการต่อต้านอาชญากรรมในยุคดิจิทัล: อาชญากรรมกับ Cryptocurrency	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชญากรรมและเศรษฐกิจและการต่อต้านอาชญากรรมในยุคดิจิทัล: อาชญากรรมกับ Cryptocurrency	ณ ห้องโถงในมา ๒ - ๓ ชั้น ๓ โรงแรมโมเดิร์น แกรนด์ศรี กรุงเทพมหานคร	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓	๑ วัน	สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)		✓						

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือน สิงหาคม)

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (บาท.)	ค่าใช้จ่าย (บาท) (หน่วยรวมผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															ม.พ.ค. ๖๓	ม.พ.ค. ๖๔	ยังไม่ส่ง		
๓๕๒	นายถวิลภรณ์	ธีระสิทธิ์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ภ.ส.	สัมมนา	งานสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการต่อต้านอาชญากรรมในยุคดิจิทัล: อาชญากรรมกับ Cryptocurrency	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชญากรรมและ Cryptocurrency ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมให้ก้าวทันต่อการก่ออาชญากรรมที่อาศัย Cryptocurrency เป็นเครื่องมือ พร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ณ ห้องจอยโมบา ๒ - ๓ ชั้น ๓ โรงแรมจอยโมบา ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓	๑ วัน	สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	-	✓	-	-	-	-	-
๓๕๓	นายอรุณพงศ์	ภูนิศร์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	พ.ท.	สัมมนา	งานสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการต่อต้านอาชญากรรมในยุคดิจิทัล: อาชญากรรมกับ Cryptocurrency	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชญากรรมและ Cryptocurrency ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมให้ก้าวทันต่อการก่ออาชญากรรมที่อาศัย Cryptocurrency เป็นเครื่องมือ พร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ณ ห้องจอยโมบา ๒ - ๓ ชั้น ๓ โรงแรมจอยโมบา ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓	๑ วัน	สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	-	✓	-	-	-	-	-
๓๕๔	นายวิจิต	ปิยะวัฒนาภู่	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	ศ.ท.	สัมมนา	งานสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการต่อต้านอาชญากรรมในยุคดิจิทัล: อาชญากรรมกับ Cryptocurrency	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชญากรรมและ Cryptocurrency ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมให้ก้าวทันต่อการก่ออาชญากรรมที่อาศัย Cryptocurrency เป็นเครื่องมือ พร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ณ ห้องจอยโมบา ๒ - ๓ ชั้น ๓ โรงแรมจอยโมบา ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓	๑ วัน	สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	-	✓	-	-	-	-	-
๓๕๕	นางสาวกวีลัดดาภรณ์	จิตโรจน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	น.ย.	สัมมนา	การสัมมนา เรื่อง "เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล"	เพื่อเสริมสร้างความรู้และทัศนคติเชิงบวก รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาข้าราชการที่ถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และสามารถนำเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาข้าราชการในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ณ ห้องจอยโมบา โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓	๑ วัน	-	✓	✓	-	-	-	-	-
๓๕๖	นางสาวกวีลัดดาภรณ์	ภูนิศร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	น.ย.	สัมมนา	การสัมมนา เรื่อง "เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล"	เพื่อเสริมสร้างความรู้และทัศนคติเชิงบวก รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาข้าราชการที่ถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และสามารถนำเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาข้าราชการในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ณ ห้องจอยโมบา โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓	๑ วัน	-	✓	✓	-	-	-	-	-
๓๕๗	นางสาววรรณภรณ์	ชยวัฒน์	นักวิชาการยุติธรรม	ก.ม.	ประชุม	การประชุมทางวิชาการว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมาย ที่ ๑๖ ภายใต้หัวข้อ "SDG๑๖ สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก : Peace, Justice and Strong Institutions"	เพื่อเป็นเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๖ สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก ทั้งในมิติประเทศไทยและมิติระหว่างประเทศ การผนวกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาในบริบทประเทศไทย อีกทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	ณ ห้องประชุม Grand Ballroom ๒ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓	๑ วัน	สำนักงานกิจการยุติธรรม	-	✓	-	-	-	-	-
๓๕๘	นางสาวศุภมาส ใจเย็น	บุญรอดสิทธิ์	นักวิชาการยุติธรรม	ก.ม.	ประชุม	การประชุมทางวิชาการว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมาย ที่ ๑๖ ภายใต้หัวข้อ "SDG๑๖ สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก : Peace, Justice and Strong Institutions"	เพื่อเป็นเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๖ สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก ทั้งในมิติประเทศไทยและมิติระหว่างประเทศ การผนวกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาในบริบทประเทศไทย อีกทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	ณ ห้องประชุม Grand Ballroom ๒ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓	๑ วัน	สำนักงานกิจการยุติธรรม	-	✓	-	-	-	-	-
๓๕๙	นายประพนธ์	แสงนครสว่าง	ผู้อำนวยการกองกฎหมาย	ก.ม.	อบรม	หลักสูตร "พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒	เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ช.	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	๔๐ ชั่วโมง	สำนักงาน ป.ป.ช. (บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด)	✓	-	-	-	-	-	-
๓๖๐	นายพิเชษฐ	วิมลโสภา	ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ	ศ.ท.	อบรม	หลักสูตร "พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒	เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ช.	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	๔๐ ชั่วโมง	สำนักงาน ป.ป.ช. (บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด)	✓	-	-	-	-	-	-
๓๖๑	นายณัฐวิทย์	วงศ์บุญน้อย	ผู้อำนวยการกองคดี ๒	ศ.ท.๖	อบรม	หลักสูตร "พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒	เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ช.	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	๔๐ ชั่วโมง	สำนักงาน ป.ป.ช. (บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด)	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือน สิงหาคม)

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันที่สิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช่จ่าย (บาท)	ค่าใช่จ่าย (หน่วยเงิน ผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															ม.พ.ค. ๑๑๓	ม.พ.ค. ๑๑๔	ยังไม่ส่ง		
๓๖๙	นายพรชัย	ทองห้วย	นิติกรชำนาญการพิเศษ	กม.	อบรม	หลักสูตร "พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒	เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ง.	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑	๔๐ ชั่วโมง	สำนักงาน ป.ป.ง. (บริษัท ซีอีเอ็ม เอ็ม จำกัด)	✓	-	-	-	-	-	-
๓๗๐	นางสาวกวีณี ศีรินทร์	ศิรินทร์	นิติกรชำนาญการ	กม.	อบรม	หลักสูตร "พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒	เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ง.	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑	๔๐ ชั่วโมง	สำนักงาน ป.ป.ง. (บริษัท ซีอีเอ็ม เอ็ม จำกัด)	✓	-	-	-	-	-	-
๓๗๑	นายกรวิทย์ สักดิ์เพชร	ศักดิ์เพชร	นิติกรชำนาญการ	กม.	อบรม	หลักสูตร "พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒	เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ง.	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑	๔๐ ชั่วโมง	สำนักงาน ป.ป.ง. (บริษัท ซีอีเอ็ม เอ็ม จำกัด)	✓	-	-	-	-	-	-
๓๗๒	นายบรรพต กอวิไล	กอวิไล	นิติกรชำนาญการ	กม.	อบรม	หลักสูตร "พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒	เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ง.	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑	๔๐ ชั่วโมง	สำนักงาน ป.ป.ง. (บริษัท ซีอีเอ็ม เอ็ม จำกัด)	✓	-	-	-	-	-	-
๓๗๓	นางสาวนุชชา	เกษารัตน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ผช.กม.	อบรม	หลักสูตร "พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒	เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ง.	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑	๔๐ ชั่วโมง	สำนักงาน ป.ป.ง. (บริษัท ซีอีเอ็ม เอ็ม จำกัด)	✓	-	-	-	-	-	-
๓๗๔	นางสาวอนงค์	พงษ์รัตนเสถียร	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สทจ.	อบรม	หลักสูตร "พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒	เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ง.	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑	๔๐ ชั่วโมง	สำนักงาน ป.ป.ง. (บริษัท ซีอีเอ็ม เอ็ม จำกัด)	✓	-	-	-	-	-	-
๓๗๕	นายภราดร	ทองประคาน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สทจ.	อบรม	หลักสูตร "พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒	เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ง.	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑	๔๐ ชั่วโมง	สำนักงาน ป.ป.ง. (บริษัท ซีอีเอ็ม เอ็ม จำกัด)	✓	-	-	-	-	-	-

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ณ. สำนักงาน เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ทั้งหมด ๓๗๕ ราย นอกเป็นฝึกอบรม ๓๔๐ ราย ประชุม ๑๔ ราย สัมมนา ๑๑ ราย จากโครงการทั้งหมดจำนวน ๒๐ หลักสูตร/โครงการ